

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GBX – ก็แค่หวัง เล่นระยะสั้น ไว้ก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์... เห็นหุ้นกลุ่มนี้เริ่มจะขยับๆ ขึ้นหลายตัวเหมือนกันนะ ใจจริงแล้ว

ก็ไม่อยากเห็นหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นกันรุนแรงแบบยกกลุ่มเท่าไรเลยนะครับ ถ้าจะนานๆ มาที หรือผลัดกันวิ่งขึ้น ก็น่าจะอุ่นใจกว่า... เพราะเห็นเมฆเคยเห็นบ่อยๆ ว่า เวลาหุ้นกลุ่มนี้ มากันยกแผงที่ไร ตลาดจะมีอันเป็นไป บ่อยครั้งเลย ถึงได้บอกไว้ว่า หวังเล่นระยะสั้น ไว้ก่อน จะดีกว่า... ทีนี้ ระยะสั้น นี้แหละ ที่หลาย ท่านมักจะถามว่าแค่นั้น ถึงเรียกว่า ระยะสั้น ซึ่งเท่าที่เราทราบๆ กันดีมาก่อนหน้านี้แล้ว ในเชิงเทคนิค จะมีคำว่า ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว... โดยถ้าไม่รู้ว่าแบบไหนถึงเรียกว่าระยะสั้น ก็แปลว่าท่านนั้น ยังไม่น่าจะผ่านการเรียนรู้ปัจจัยทางเทคนิคเบื้องต้นมาแน่ๆ... ง่ายๆ ก็ได้รับ เรื่องของ เส้นค่าเฉลี่ย ก็พอจะอธิบายได้ในตัว เราใช้เส้นค่าเฉลี่ย หรือ MA. จำนวนกี่วัน ที่ดูระยะสั้น ก็นั่นแหละครับ คำว่าระยะสั้น ก็จะมีระยะเวลาเท่ากัน เดียวเรื่องแบบนี้ ค่อยเอาไปคุยกันแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันอีกที ใน LIVE ที่เพจ UTRADE Thailand นะครับ เพราะมันอาจจะสามารถนำไปใช้แบบเล่นเก็งกำไร ระยะสั้นมาก หรือ 1-3 วัน ได้อีกด้วย... อ้าว มีระยะสั้น แล้วยังมี ระยะสั้นมาก อีกด้วยหรือ ในตำราไม่เห็นมี ก็นั่นแหละครับ การปรับอะไรต่างๆ ก็ต้องว่ากันไปตามรูปแบบการลงทุน การเก็งกำไร หรือการเทรดรายวัน หรือ เทรดข้ามวัน ที่ไม่เกิน 5 วัน ที่ในตลาดหุ้นมีกัน แต่ก็อย่าลืมนะครับ หลักสำคัญของทางเทคนิค จะมีอยู่ในตัว ต่อให้รู้เรื่องเครื่องมือทางเทคนิคมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่ทำตามสัญญาณที่เกิดขึ้น ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ยิ่งถ้าขายตัดขาดทุนไม่เป็นด้วยแล้ว ยิ่งจะแย่เอาได้

ดูตามเกม... จะว่าไป วันวานนั้นก็เริ่มมีการขยับๆ ขึ้นมา จริงๆ แล้ว จะเอาขึ้นแรงวันวาน

ก็ยังได้ระยะ เพราะในสัปดาห์ที่แล้ว ก็เหมือนมีแอมบกระชากๆ และ กตจฯ อยู่... เกม 1-3 วันนี่ น่ามีดี

แนวรับ : ... 1.80-1.75 ราคาที่ ก็ยังน่าเก็บไว้รอกระชากขึ้น

เป้าหมาย : ... 1.90 จริงๆ ถ้าขึ้น ตรงนี้ได้ อาจมีได้ถึง 2.1-2.2

Price Chart...(GBX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GBX... อย่างที่กล่าวว่า ในระยะสั้น เรา ก็จะเอาเส้นแนวโน้มระยะสั้นมาว่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ควรจะมีส่วนที่ยาวกว่า เอาไว้คุมอีกซีกเส้นหนึ่งนะ เรียกว่า เพื่อมีสัญญาณที่อุ่นใจ ในการมุ่งเน้นแนวโน้มนั้น เรียกว่า อาจจะมีสัญญาณ Golden Cross ร่วมด้วย หรือ อาจจะมีสัญญาณกระทิง หรือสัญญาณอะไรร่วมอยู่ด้วย อย่างในภาพนี้ เราจะเห็นรูปแบบการแกว่งตัว ที่จะมี Pattern ในเชิงบวกอยู่ด้วยนะ เรียกว่า Double Bottoms อยู่ในระดับใกล้ๆ เส้น MA. ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ยิ่งขึ้นไปกว่าดู MA. อย่างเดียว ดังนั้น หุ้น GBX ดีไม่ได้อาจจะสามารถขึ้นยาวๆ ต่อเนื่องก็ได้ หรือ ถ้าจะขึ้นแบบแรงๆ เหมือนที่เคยทำไปเมื่อรอบที่แล้ว ก็เป็นไปได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮี ยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน